
บทสัมภาษณ ดร.สุชาติ แยมเมน ลงในวารสารเกียร ปที่ 3 ฉบับที่ 21 ประจําเดือน พฤษภาคม 2546 (หนา 10 – 13) 

 1

บทสัมภาษณ ดร.สุชาติ  แยมเมน 
ในหัวขอ: “สอบถามไดความวา…” 

 
แหลงที่มา: วารสารเกียร คณะวิศวกรรมศาสตร ม.นเรศวร ปที่ 3 ฉบับที่ 21 ประจําเดอืน พฤษภาคม 2546  

     (หนา 10 – 13) 
 
 กอนอื่นขอแสดงความยินดีกับนองๆ ป 1 ทุกคนนะคะที่สามารถสอบแขงขันจนประสบ
ความสําเร็จสามารถเขามาอยูในรั้วมหาวิทยาลัยแหงนี้จนได แตอยางไรก็ขอใหนองตั้งใจเรียน
ใหมากๆ นะคะ เพื่ออีก 4 ปขางหนา นองจะไดกาวออกไปดวยความภาคภูมิใจ 
 
 สําหรับวารสารเกียรฉบับนี้เราจะขอแนะนําใหนองๆ รูจักกับผูบริหารทานหนึ่งในคณะ
วิศวกรรมศาสตรของเรา ซึ่งทานผูนี้มากไปดวยความสามารถหลากหลายดานเลยทีเดียวละคะ 
 
 สอบถามไดความวา…ผูบริหารทานนี้ก็คือ ดร.สุชาติ แยมเมน อาจารยไดเปดโอกาสให
เราไดสัมภาษณทานอยางเปนกันเอง แมวาอาจารยจะไมคอยมีเวลาวางสักเทาไรก็ตาม 
เนื่องจากอาจารยเปนทั้งผูบริหารและยังเปนอาจารยสอนรายวิชาตางๆ มากมายในภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร และภาควชิาวิศวกรรมอตุสาหการ 
 
 ?  ขอใหอาจารยชวยแนะนาํตัวหนอยคะ 
   ผมอาจารยสุชาต ิ แยมเมนครบัเปนอาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและ
คอมพิวเตอร ผมเริ่มเขารับราชการที่นี่ป พ.ศ.2539 ขณะนั้นยังเปนโครงการจัดตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตรผมไดมโีอกาสชวยงานคณะฯ ในหลายๆ เรื่องรวมกับคณะผูบริหารขณะนั้น 
และผมมีความภาคภูมิใจมากที่ไดมโีอกาสไดทํางานในหนาที่ เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร
คนแรกของคณะฯ จนถึงป พ.ศ.2539 ผมไดรับทุนรฐับาลใหไปศึกษาตอ ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาในระดับปรญิญาโทและระดับปรญิญาเอก ณ Vanderbilt University จนจบ
ทางดาน Electrical Engineering กลับมาจากลาศึกษาตอเมื่อปพ.ศ. 2544 กลับมาไดสักพักหนึ่ง
ก็ไดรับความไววางใจจากทานคณบดีและทานอธิการบดีใหดํารงตําแหนงเปนรองคณบดีเมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน 2544 ไดรับหนาที่กํากับดูแลงาน ดานบริหารวิชาการและกิจการนิสิต จนถึง
เมื่อวันที ่14 พฤศจิกายน 2545 ไดเปล่ียนมาดํารงตําแหนงรองคณบดีฝายบริหารจนถึงปจจบุัน 
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? อาจารยเคยทํางานจากที่ไหนมากอนหรือเปลาคะ กอนที่จะมารับราชการอยูที่นี ่
 ผมเริ่มทํางานตั้งแตป 2531 เปน Shift Supervisor ที่โรงงานผลิตหลอดยาสีผัน

คอลเกต และเปนผูติดตัง้ระบบ PLC (Programmable Logic Control) สําหรับโรงงานแปงเด็ก
แครของบรษิัทคอลเกต-ปาลมโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด อยูสักระยะหนึ่งแลวกม็าทํางานเปน
วิศวกรประจาํสวนผลิต วิศวกรซอมบํารุง และวศิวกรประจําโครงการขยาย โรงงานแกงคอยของ
บริษัทปูนซีเมนตไทย (มหาชน) จํากัด ตามลําดับ ตอมาในป 2536 - 2537 เปนผูจัดการฝาย
วิศวกรรมของบรษิัทออโต ซิสเต็มเทคโนโลยี จํากัด และมารับราชการอยูที่นี่ 
 

? ความแตกตางในการทํางานทั้งระบบเอกชนและระบบราชการเปนอยางไรบางคะ 
 ผมวาในปจจุบันระบบราชการก็มีการปรับตวัการทํางานใหคลายคลึงกับระบบ

เอกชนคอืทกุอยางตองมีเปาหมาย มีมาตรฐานควบคุมดานคุณภาพพรอมทั้งตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานได 

 
? ตอนนีอ้าจารยสอนวิชาอะไรบางคะ 

 งานสอนที่ผมรับผิดชอบก็มีสอนวิชาการวิเคราะหวงจรไฟฟา วิชาระบบควบคุม 
วิชาทางดานวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และเปนอาจารยสอนใหทางบัณฑิตวิทยาลัย สอนระดบั
ปริญญาโทในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปชวยสอนทางคณะเกษตรฯดวยครบั สอนรวม
ในสาขาวิชาการพัฒนาการแปรรูปอาหารสําหรับปริญญาโทสาขาวิชาอุตสาหการ พรอมกับสอน
ระดับปรญิญาเอกในสาขาวิชาพลังงานทดแทน (หลักสูตรนานาชาต)ิ อีกดวย  

 
? ทางดานวิจยัละคะ ตอนนี้อาจารยทําอะไรหรือเปลา?  

  ผมไดทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายไดคณะฯ ป 2545 ศึกษาการประยุกตใชเทคนิค 
l1-Norm ในการประมาณการขอมูลดิสครีต นอกจากทําวิจยัแลวยังทําโครงการที่บรกิารชุมชนอกี
มากมาย อาทิเชนโครงการการจัดการระบบจัดเก็บสินคาคงคลังสําหรับโรงงานเกษตรบานกราง 
โครงการการจัดการระบบสารสนเทศสําหรับหางหุนสวนจํากัดเปรมชัยอุตสาหกรรมอีกโครงการ
หนึ่งคือโครงการปรับปรงุประสิทธิภาพการประกอบธุรกจิอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ยอม หางหุนสวนจํากัดพิชัยเฟอรนเิทค ผมมีทัง้งานวิจัย งานสอน และงานบริการสังคมรวมทัง้
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน การเขารวมงานรดน้ําดําหัว วันทําบุญผมก็ไปทําบุญเพือ่
พยายามทําจิตใจใหบริสทุธิ์หรือเบิกบาน 
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? รับผิดชอบงานเยอะขนาดนี้ไมทราบวาอาจารยแบงเวลาในการทํางานอยางไรคะ 
 ทุกวันนี้นะครับ ผมทํางานตามเวลาทีเ่ขาใหมา คิดอยางเดียววาทําใหมันเสร็จทุก

อยาง ตามกาํหนดเวลาที่ไดรับมอบหมายกลาวคือ การแบงเวลาของผมยืนหยุนไดแตทําใหเสร็จ
ตามกําหนดที่ตั้งไว การดูแลตัวเองกอ็อกกําลังกายบาง สวนใหญจะวิ่ง กนิอาหารใหครบ 5 หมู  

 
? รูสึกอยางไรตอคณะฯ โดยภาพรวมบางคะ 

 ผมรูสึกดีรับ รูสึกวาคณะฯ เจริญเตบิโตตามสเต็ป มีการพฒันาอยางตอเนือ่ง  
 
? คติประจําใจของอาจารยละคะคอือะไร 

 ทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหดีที่สุด 
 
? มีอะไรจะฝากถึงนองๆ นิสิตบางคะ ถือวาอาจารยเปนคนที่ประสบความสําเร็จในทุกๆ ดาน 

 จุดสําคัญที่สุดผมคิดวาการรูจักตวัเอง การคนควา การคนพบตัวเองใหเร็วที่สุดวา
ตัวเองตองการอะไร ชอบอะไร มุงไปในสิ่งนั้นอยางรูเทาทัน และตั้งอยูบนพื้นฐานคณุธรรม แลว
คุณจะประสบผลสําเร็จในชีวติเอง  

 
เปนอยางไรบางคะไดอานบทสัมภาษณของอาจารยทานนี้ หวังวาคงเปนประโยชนตอ

นองๆ บางไมมากก็นอยนะคะ แลวเจอกันใหมฉบับหนานะคะ 
 

 ============ ============  


